



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. จ่อรับรอง'8สายพันธุ์ข้าว' ช่วยเกษตรกรเกี่ยวใน95วัน	มติชน
2. คอลัมน์: ที่นี่แนวหน้า: 'ข้าวต่างชาติยึดท้องนาถึงเวลาแยกเครื่อง'ข้าวไทย'	แนวหน้า
3. ภาพข่าว: ฟังปัญหา	มติชน
4. จับตาปีหน้าไทยเจอปัญหา หนีภัยแล้ง-สูงวัย-แรงงาน	เดลินิวส์
5. สทนช.ถอดบนเรียนแก้แล้ง เชื้อลุ่มน้ำวังตอนล่างน้ำพอ มรสุมถล่ม3จว. ...	มติชน
6. บทบรรณาธิการ ข้าวสด: นิยามเศรษฐกิจปี 67	ข้าวสด (กรอบบ่าย)
7. คอลัมน์: จับประเด็น: ขึ้นทะเบียน GI ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงหนองคาย	ไทยโพสต์
8. ดันค้าชายแดนแตะ2ล้านล้าน	เดลินิวส์
9. รายงาน: โคราช ชูการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สู่ SOFT POWER ภายใต้แนวคิด ...	แนวหน้า
10. คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ชาวสวนยาง ปลุกขม้น สร้างรายได้งาม	แนวหน้า

\*\*\*\*\*

## จ่อรับรอง'8สายพันธุ์ข้าว' ช่วยเกษตรกรเกี่ยวใน95วัน

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่โรงสีข้าวชุมชน หมู่ 6 ก้าวหน้า คลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาจากเกษตรกร สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ พร้อมหว่านข้าวในแปลงนา โดยใช้โดรนเป็นนวัตกรรมใหม่ และปลูกต้นไม้มงคลว่า กรมการข้าวเตรียมประกาศรับรอง 8 สายพันธุ์ ในเดือนเมษายน 2567 ครอบคลุมข้าวหลายชนิด เช่น ข้าวพื้นนุ่ม ข้าวหอม ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี และข้าวญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งทั้ง 8 สายพันธุ์ เป็นพันธุ์ที่สามารถปลูกได้ทั้งปี มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เกิน 95 วัน เป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในเขตภาคกลางทั้งหมด จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์สำหรับรองรับความต้องการ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่นาปรังทั้งหมด ประมาณ 6 ล้านไร่

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า อีกทั้งยัง

ต้องการให้รับรองข้าวเจ้าหอม มข 10-1 ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นข้าวที่มีระยะเวลาการปลูกน้อย ผลผลิตเยอะ และมีความเป็นข้าวหอมมะลิถึง 92% มีกลิ่นหอม นุ่ม และรูปทรงสวยงาม ปัจจุบันสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีอยู่ระหว่างการทดลองและปรับปรุงพันธุ์ เพื่อเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการรับของกรมการข้าวต่อไป

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า นอกจากนี้ยังรับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ และราคาข้าว ที่กระทรวงเกษตรจะต้องหามาตรการช่วยเหลือให้พี่น้องชาวนามีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ เขตหนองจอกเป็นเขตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน กทม. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นท้องทุ่งและเกษตรกรรม มีลำคลองไหลผ่านหลายสาย มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2566/67 เขตหนองจอก จำนวน 2,047 ครัวเรือน พื้นที่ 49,485 ไร่



# 'ข้าวต่างชาติ'ยึดท้องนาถึงเวลายกเครื่อง'ข้าวไทย'

"ข้าว" พืชเศรษฐกิจสำคัญซึ่งเกษตรกรไทยนิยมปลูกมากที่สุด อาทิ รายงาน "แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2566-2568: อุตสาหกรรมข้าว" ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ระบุว่า นาข้าวคิดเป็นร้อยละ 43.7 หรือเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่เกษตรทั้งหมดของไทย และเป็น "สินค้าส่งออก" โดยข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ พบว่า ในปี 2565 ไทยส่งออกข้าว 7.69 ล้านตัน ขณะที่ช่วง 7 เดือนแรกของปี 2566 ไทยส่งออกแล้ว 4.64 ล้านตัน ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ไทยส่งออกข้าวอยู่ในกลุ่ม "ท็อปทรี" 3 อันดับแรกของโลกมานาน โดยมี "เวียดนาม - อินเดีย" เป็น 2 ชาติคู่แข่งสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา เริ่มมีการพูดถึงปัญหา "พันธุ์ข้าวเวียดนามทะลักเข้าไทย" ชาวนาแห่งปลูกกันเป็นล่ำเป็นสัน กระทั่งเมื่อช่วงต้นเดือนธ.ค. 2566 มีรายงานข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ 2 กรมในสังกัดคือ "กรมการข้าว - กรมวิชาการเกษตร" ไปตรวจสอบ เพราะการลักลอบนำพันธุ์ข้าวจากต่างประเทศเข้ามาปลูกถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเป็นการทำลายข้าวไทย อีกทั้งอาจเกิดปัญหาหว่านระหว่างประเทศได้หากมีการร้องเรียน

พันธุ์ข้าวที่เวลานั้นคือ "ข้าวหอมพวง" หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า "จัสมิน 85 (Jasmine 85)" เริ่มปลูกในเวียดนามตั้งแต่ปี 2535 ด้วยคุณสมบัติเป็นข้าวอายุสั้นใช้เวลาปลูกเพียง 90 - 100 วัน (ในขณะที่ข้าวสายพันธุ์ไทยต้องใช้เวลาเฉลี่ย 120 วัน) นอกจากนั้นข้าวเวียดนาม



จัสมิน 85 ยังให้ผลผลิตสูงตั้งแต่ 800 - 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ทนต่ออากาศหนาว อีกทั้งด้วยความเป็นพันธุ์ข้าวที่ส่งออกได้ดี เลยทำให้ผู้ประกอบการโรงสีบางกลุ่มจ่ายเพิ่มเป็นพิเศษให้ชาวนา ยิ่งกลายเป็นแรงจูงใจให้ปลูกเพิ่มขึ้นไปอีก

จึงไม่เกินความคาดหมายที่เมื่อมีข่าว ร.อ.ธรรมนัส สั่งล้างบางข้าวเวียดนาม แล้วจะมีท่าที่ไม่พอใจจากผู้เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ที่ออกมาตอบโต้ว่า หากชาวนามีทางเลือกที่ดีกว่านี้กับข้าวพันธุ์ไทย คงไม่ต้องไปนำข้าวเวียดนามมาปลูก สอดคล้องกับทาง สมาคมโรงสีข้าวไทย ที่กล่าวว่า ในเมื่อตลาดก็ต้องการ การปลูกและผลผลิตที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจของชาวนา การจะออกกฎหมายห้ามโรงสีรับซื้อก็ยังเดือดร้อนไปกันใหญ่

อันที่จริงก็ต้องบอกว่าเข้าใจเหตุผลของทั้งสองฝ่าย ด้านหนึ่งก็เห็นใจเกษตรกรและโรงสีซึ่งก็ต้องสู้กับต้นทุนการ

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: เสาร์ 16 ธันวาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15569

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 93.31

Ad Value: 116,637.50

PRValue (x3): 349,912.50

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ที่นี่แนวหน้า: 'ชาวต่างชาติ' ยึดท้องนาถึงเวลาเครื่อง 'ข้าวไทย'

ผลิตและต้องขายสินค้าตามความต้องการของตลาด แต่ อีกด้านหนึ่ง “คงไม่ได้แก่หากปล่อยให้เกิดเรื่องตลกร้าย ทำนองไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ เป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์เวียดนามแทนที่จะเป็นสายพันธุ์ไทย” จึงต้องให้กำลังใจ ร.อ.ธรรมนัส และเจ้าหน้าที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเข้าไปจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะไม่เช่นนั้นจะกระทบต่ออัตลักษณ์ของข้าวไทย ซึ่งส่งผลกับการแข่งขันในตลาดโลกในระยะยาว

เมื่อไปดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างกรมการข้าว ก็ต้องยอมรับว่าแม้มีความตั้งใจพยายามพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีข้อจำกัดทั้งงบประมาณ กำลังคน นักวิจัย และเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งที่เป้าหมายในการก่อตั้งกรมเมื่อ 2 ทศวรรษก็ต้องการให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนข้าวไทย ขณะที่กรมวิชาการเกษตร รวมถึงกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นก็ต้องรับผิดชอบผลิตพันธุ์ข้าวหลายชนิดไม่ใช่เฉพาะข้าวเพียงอย่างเดียว

ย้อนไปเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2566 ชัย วัชรศักดิ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ห่วงใยปัญหาข้าวไทย หลังทราบข้อมูลว่า ผลผลิตข้าวต่อไร่ของไทยแพ้ประเทศเพื่อนบ้านหลายชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส ในฐานะ รว.เกษตรฯ รับปากกับนายกฯ ว่า ในฤดูการปลูกปี 2567 ทางกรมการข้าวจะนำข้าวสายพันธุ์ที่ตอบโจทย์ทั้งผลผลิตต่อไร่และตลาดออกมาอย่างแน่นอน

ด้าน ญัตติกิตติ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวกับสื่อมวลชน ในงานประชุมเวทีข้าวไทย ประจำปี 2566 ภายใต้นโยบาย “อนาคตข้าวไทย : โอกาสและความท้าทาย” เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2566 ยอมรับว่า กรมฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับเตรียมเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้ชาวนา จึงเตรียมเสนอขอของบกลาง วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์ข้าว ที่ปัจจุบันมี

อยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ประมาณปีละ 1.05 แสนตัน หากเดิมอีก 2,000 ล้านบาท จะทำให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพิ่มขึ้นเป็น 2.1 แสนตัน

โดยปัจจุบัน ชาวนามีความต้องการพันธุ์ข้าว 1.3 ล้านตัน แต่กรมการข้าวผลิตพันธุ์ข้าวเองได้ประมาณ 1.05 แสนตัน ศูนย์ข้าวชุมชน (ภายใต้การสนับสนุนของกรมการข้าว) ผลิตได้ 2 แสนตัน จะเห็นว่าในส่วนของรัฐผลิตได้เพียงราว 3 แสนตัน นอกจากนั้นเป็นเมล็ดพันธุ์จากสหกรณ์หรือภาคเอกชน รวมถึงที่ชาวนาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเอง ซึ่งในส่วน of กรมการข้าวและศูนย์ข้าวชุมชน ต้องผลิตได้ 5 แสนตัน จึงจะเพียงพอกับความต้องการของชาวนา นอกจากนั้น เกษตรกรยังต้องเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกๆ 3 ปี เพื่อให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

**“ปีนี้ (2567) กรมการข้าวจะประกาศพันธุ์ข้าวเพิ่มอีก 8 สายพันธุ์ ช่วงเดือนเมษายน ส่วนเหตุและผลที่จะต้องประกาศในเมษายนคือ กรมการข้าวจะเตรียมความพร้อมก่อนประกาศ ขณะที่ทำเมล็ดพันธุ์หลัก ซึ่งต้องใช้เวลาผลิต 4 เดือน ทำให้เกษตรกร พอพร้อมเราก็ประกาศ และสามารถแจกให้กับเกษตรกรนำไปเพาะปลูกได้”** อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

สัปดาห์นี้ “ที่นี่แนวหน้า” นำเรื่อง “ข้าว” มาบอกเล่ากับท่านผู้อ่าน เพราะต้องการสะท้อนไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ยิ่งปัจจุบันรัฐบาลเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อน “ซอฟต์แวร์” โดยใช้ “ทุนทางวัฒนธรรม” ก็อยากให้อาจารย์กับการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ตอบโจทย์ทั้งการผลิตและตลาด เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการอยู่ได้โดยไม่ต้องทำผิดกฎหมาย รวมถึงเพื่อให้ “ข้าวไทย” ยังคงเป็น “ความภาคภูมิใจ” ของคนไทยต่อไป!!!

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 16 ธันวาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16715

Col.Inch: 13.65

Ad Value: 15,015

ภาพข่าว: ฟังปัญหา

หน้า: 15(บน)

PRValue (x3): 45,045

คลิป: ชาว-ดำ



ฟังปัญหา - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาเกษตรกร สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ที่โรงสีข้าวชุมชน คลองสิบสอง เขตหนองจอก กทม. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม

## จับตาปีหน้าไทยเจอปัญหาหนี้-ภัยแล้ง-สูงวัย-แรงงาน

น.ส.พิมพ์นารา หิรัญกลี หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยปี 67 คาดว่าจะขยายตัว 3.4% โดยยังไม่รวมเงินดิจิทัลวอลเล็ต โดยปัจจัยอาจกดดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงท่ามกลางต้นทุนการกู้ยืมที่ปรับเพิ่ม ผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจรุนแรงขึ้น รวมทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น ประชากรสูงวัย การขาดแคลนแรงงาน และความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในหลายอุตสาหกรรม

ส่วนปัจจัยภายนอกประเทศที่อาจสร้างความเสี่ยงในปี 67 ได้แก่ ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยในหลายประเทศที่สูงสุดในรอบกว่าสองทศวรรษที่อาจกดดันเศรษฐกิจและภาคการเงินในประเทศแกนหลักของโลก การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนท่ามกลางความเปราะบางใน

ภาคอสังหาริมทรัพย์ การแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีน รวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจขยายวงกว้างในระยะต่อไป

ทั้งนี้ แรงขับเคลื่อนมาจากการฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น โดยประมาณการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นจาก 27.7 ล้านคนในปี 66 เป็น 35.6 ล้านคนในปี 67 แม้จะยังไม่กลับสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดของโควิดที่ 40 ล้านคนก็ตาม, การบริโภคภาคเอกชนยังคงเติบโตต่อเนื่องที่ 3.3%, การใช้จ่ายภาครัฐจะมีบทบาทมากขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะเติบโตดีขึ้นที่ 3.5% ตามการเติบโตของภาคบริการและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรม.

# สททช.ถอดบทเรียนแก้แล้ง เชื่อมลุ่มน้ำวังตอนล่างน้ำพอ มรสุมถล่ม3จว.ชายแดนใต้

สททช.บูรณาการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงลุ่มน้ำวังตอนล่าง ถอดบทเรียนแก้ปัญหาแล้งซ้ำซาก มั่นใจน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี (อ่านต่อหน้า 3)

## ต่อจากหน้า 1

### มรสุมถล่ม

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สททช.) เปิดเผยว่า สททช.ได้ขับเคลื่อนติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง จ.ลำปางและ จ.ตาก ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปีอย่างใกล้ชิด โดยใช้กลไกของคณะกรรมการลุ่มน้ำวังและคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพื่อบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ถอดบทเรียนจากการแก้ไขปัญหาด้านขาดแคลนน้ำในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ มาวางแผนรับมือในฤดูแล้งปี 2566/67

นายสุรสีห์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างล่าสุด แม้ขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค นอกเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาค (พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ก็ตาม แต่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการตาม 9 มาตรการรับมือฤดูแล้งปี 2566/67 อย่างเคร่งครัด เพราะประเทศไทยยังอยู่ในสภาวะเอลนีโญ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาด้านขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่ได้ รวมทั้งได้สั่งการให้ สททช.ภาค 1 ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.ลำปางและ จ.ตาก เพื่อ

บูรณาการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและสถานการณ์น้ำของทั้งสองจังหวัด เพื่อนำมาวางแผนแก้ไขปัญหาด้านต่อสถานการณ์

นายสุรสีห์กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างในช่วงที่ผ่านมา ล่าสุดในปี 2566 ได้เกิดปัญหาด้านขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคน้ำเพื่อการเกษตร และน้ำรักษาระบบนิเวศ โดยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านทางคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำวัง ซึ่งได้มีมติให้สำนักงานชลประทานที่ 2 พิจารณาจัดทำแผนการจัดสรรน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังซู้) จำนวน 5 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพื่อรักษาระบบนิเวศและเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสำหรับผลิตประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่าง โดยเริ่มจัดสรรน้ำตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-26 กรกฎาคม 2566 ผลจากการดำเนินการดังกล่าวมีการจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น 1.68 ล้าน ลบ.ม.

นายสุรสีห์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2566 พื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ได้มีการพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวังซู้) สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ ทำให้ไม่มีรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จ.สงขลา รายงานว่า บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน หรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งทางตอนล่างของภาค

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระวังอันตราย

ที่เกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่ จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลกได้ทำแผนการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยจากมวลน้ำในแม่น้ำโก-ลกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะระยะนี้มีฝนตกหนัก จึงสั่งการให้เปิดประตูน้ำทุกจุดแล้ว ส่วนในพื้นที่คลองมูโนะมีการเปิดประตูระบายน้ำทั้งในบริเวณช่วงปากคลองมูโนะ บ้านมูโนะ ช่วงกลางคลอง ณ ประตูกันน้ำคลองมูโนะ และช่วงท้ายคลองปุยู เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ช่วงปากคลองมูโนะโครงการส่งน้ำฯ ไม่สามารถดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำได้ทั้งหมด เนื่องจากจะทำให้น้ำบางส่วนไหลเข้าสู่พื้นที่ อ.ตากใบ จนอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ จึงเปิดช่องระบายน้ำเป็นระยะ โดยการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำระหว่างพื้นที่ ต.มูโนะ กับพื้นที่ อ.ตากใบ จะมีการถ่ายเทน้ำระหว่างพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมตามสถานการณ์ของพื้นที่ในขณะนั้น ประกอบกับสำนักงานชลประทานที่ 17 ได้มีการใช้เครื่องสูบน้ำมาเสริมเพิ่มเติมบริเวณจุดปลายคลองมูโนะ บริเวณพื้นที่ คลองลาน เพื่อทำการสูบน้ำระบายน้ำในพื้นที่ออกอย่างต่อเนื่อง

นางสุชาดา พันธันรา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยโก-ลก กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกชุดปฏิบัติการได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามแผนที่กำหนด ทั้งการเปิดเครื่องสูบน้ำ ตรวจสอบปัญหาขยะและสิ่งตกค้างที่อาจส่ง

# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 16 ธันวาคม 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16715

หน้า: 1 (ล่างขวา), 3

Col.Inch: 65.42

Ad Value: 71,962

PRValue (x3): 215,886

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สทนช.ถอดบทเรียนแก้แล้ง เชื้อลุ่มน้ำวังตอนล่างน้ำพอ มรสุมถล่ม3จว.ชายแดนใต้

ผลกระทบกับเครื่องสูบน้ำ การแก้ปัญหาของเครื่องสูบน้ำ การบริหารจัดการการเปิดปิดประตูระบายน้ำ เพื่อให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำถูกระบายออกอย่างรวดเร็วมากที่สุด

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดระดับน้ำที่สะพานล้นตลิ่งต่ำกว่าตลิ่ง 0.06 เมตร อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง เพราะอยู่ในระดับเสมอตลิ่ง แต่ยังมีกำแพงกันน้ำที่สูงเกือบ 2 เมตรป้องกันไว้ ขณะนี้ยังได้นำแผ่นเหล็กป้องกันอีก 1 เมตร หากระดับน้ำเพิ่มขึ้นก็จะนำมาเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ส่วนปัญหาที่พบในขณะนี้คือใบพัดที่ประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำบ่อเรียงชำรุด 1 ชุด โดยยังสามารถใช้งานได้อีก 3 ชุด และประตูระบายน้ำไม่สามารถปิดได้ 1 บาน โดยต้องรอให้ระดับน้ำเสมอประตูระบายน้ำก่อนจึงจะปิดได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิมุติ อำนักรมณี นายอำเภอระแงะ พร้อมด้วย พันเอก สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 45 นายประเสริฐ แซ่ฮ่อ นายกเทศมนตรีตำบลตันหยงมัส นำกำลังพลลงพื้นที่ หมู่ 1 บ้านบ่อทอง ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ลุยน้ำท่วมที่สูงประมาณ 1.70 เมตร นำน้ำดื่มพร้อมยาสามัญประจำบ้านลงเรือท้องแบนออกแจกจ่ายให้การช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ไม่สามารถเดินทางมารับน้ำดื่มได้จำนวน 15 ครั้วเรือน

นายวิมุติ อำนักรมณี นายอำเภอระแงะกล่าวว่า ในห้วงวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ผ่านมาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอระแงะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองตันหยงมัสล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชน ได้รับผลกระทบ 4 ตำบล 22 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อนกว่า 1,500 ครั้วเรือน



# ข่าวสด

บทบรรณาธิการ

## นิยามเศรษฐกิจปี 67

หลายคนแปลกใจที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ให้คำนิยามเศรษฐกิจปี 2567 ว่า “หนักใจ” เพราะยังอยู่ในช่วงวิกฤต ทั้งที่แบงก์ชาติ สมาพัฒน์ และที่ตีอาร์ไอ ต่างก็ให้นิยามเศรษฐกิจไทยขณะนี้ ในทำนองเดียวกันว่าทุกอย่างกำลังไปได้ดี มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นในปีหน้า

นับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้ได้ข้อสรุปว่าจะออกพ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้าน เพื่อใช้ขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศครั้งใหญ่

**ก็เกิดข้อถกเถียงในสังคมวงกว้าง ทั้งในระดับนักการเมือง นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจ เจ้าตัว ลงไปถึงระดับมวลชนรากหญ้า ว่าตกลงแล้วเศรษฐกิจไทยอยู่ในขั้นวิกฤตจริงหรือไม่**

หากมองตัวเลขเศรษฐกิจจะพบว่าหลังรัฐบาลนี้เข้าบริหารไม่กี่เดือน มีแนวโน้มดีขึ้นเห็นได้ชัด การส่งออกกลับมาเป็นบวก การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นจากวีซ่าฟรี ไม่หนาแน่นเท่าช่วงก่อนโควิด แต่ก็น่าพอใจ

การลงทุนแนวโน้มดีขึ้น บริษัทเทคโนโลยีระดับโลก สนใจเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น จากการชักชวนของนายกรัฐมนตรีที่สวมบทเซลส์แมนเจรจา ออกมาตรการแก้หนี้ครอบคลุมทั้งนอกระบบ และในระบบ ลดภาระให้ประชาชน พักหนี้เกษตรกร ลดค่าไฟ ค่าน้ำมัน ตรึงราคาก๊าซ ปรับขึ้นค่าแรงรวมถึงเงินข้าราชการบรรจุใหม่

**เหล่านี้ช่วยให้เห็นทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่การจะพูดว่าพ้นวิกฤตแล้ว หรือไม่วิกฤตนั้นยังต้องมองไปถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นอีกด้วย**

**3** ปีหลังผ่านวิกฤตโควิด เศรษฐกิจไทยไม่เหมือนเดิม เด็บโตต่ำ รัฐบาลต้องเร่งออกนโยบายกระตุ้นให้ฟื้นโดยเร็ว

นักธุรกิจ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจปี 2567 ทิศทางไม่ดีนัก เนื่องจากยังมีปัจจัยภายในและภายนอกที่ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด

ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก สถานการณ์สู้รบในอิสราเอล สงครามรัสเซียยูเครน การแข่งขันจีนกับสหรัฐฯ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และปรากฏการณ์เอลนีโญ ล้วนมีผลต่อเศรษฐกิจไทยทั้งสิ้น

ผู้นำประเทศและรัฐบาล มีหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงนี้ ด้วยมุมมองวิสัยทัศน์กว้างไกล การคาดการณ์ที่แม่นยำ ไม่ใช่แค่นำพาประเทศเอาตัวรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจ

**แต่ต้องทำให้กลับมายืนหยัดแข่งขันกับประเทศอื่นบนเวทีโลกได้ด้วย**



## ขึ้นทะเบียน GI ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงหนองคาย

นายวุฒิโกกร สิวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปลานิลกระชังแม่น้ำโขงหนองคาย ซึ่งเป็นสินค้า GI ลำดับที่ 3 ของ จ.หนองคาย ต่อจากกล้วยตากสังคม และส้มประตศร์เชียงใหม่ มั่นใจการขึ้นทะเบียนจะทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และช่วยให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลานิล มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ จ.หนองคาย และเกษตรกรในชุมชนกว่า 540 ล้านบาทต่อปี

## ต้นค้าชายแดนแตะ2ล้านล้าน

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดนและผ่านแดน ครั้งที่ 1 เพื่อหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าชายแดน ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน เป็น 2 ล้านล้านบาทต่อปี ภายใน 3 ปี โดยนโยบายเร่งด่วนเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียว ใน 8 จังหวัดในวันที่ 26 ธ.ค.นี้ ได้แก่ เชียงราย ตาก ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุดรธานี พร้อมกับมีกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมปฏิบัติงานไปพร้อม ๆ กัน

นอกจากนี้ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดนและผ่านแดน ปี 67-70 ทั้งการยกระดับจุดผ่อนปรนเป็นจุดผ่านแดนถาวร 3 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จ.ประจวบคีรีขันธ์ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น จ.แม่ฮ่องสอน และ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านซันตารี จ.จันทบุรี, การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยเฉพาะด่านพรมแดนแม่สอด แห่งที่ 2 จ.ตาก ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างจุดเอกซเรย์ด้านนอก และแขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)

ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า ขณะเดียวกันยังมีเรื่องการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีการอาระบบดิจิทัลมาช่วย รวมถึงการขอสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงเส้นทางอาร์ 12 (นครพนม-คำม่วน-น้ำพี้) ใน สปป.ลาว

นายภูมิธรรม กล่าวว่ ที่ประชุมยังได้ตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด เป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า, คณะอนุกรรมการยกระดับศักยภาพและการอำนวยความสะดวกของชายแดน และระบบขนส่ง โลจิสติกส์, คณะอนุกรรมการส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงและกรอบความร่วมมือต่าง ๆ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สทร.) กล่าวว่า การทำวันสต็อปเซอร์วิส จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดการรอคอย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจะได้านิสงส์อย่างมาก ทำให้เกิดความเร็วความสดและการส่งมอบถึงมือลูกค้าจะเร็วขึ้น ส่วนปัจจัยลบที่กังวลคือความมั่นคงแน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงปัญหาการชำระสินค้า

# โคราช ชูการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สู่อุตสาหกรรม SOFT POWER ภายใต้แนวคิด 'สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา'



ที่ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดงาน เกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช 66 ภายใต้แนวคิด "สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ต่อการ พัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหาร" ครั้งที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อดิครเนาวนนท์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา, นายปรีชา ลิ้มอ้วน ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช ภาคนาจารย์ บุคลากร ม.ราชภัฏฯ ทหาร พลพัฒนาที่ 2 กองทัพอากาศที่ 2 ดำรง สก.โพธิ์กลาง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาร่วมพิธี พร้อมได้ร่วมกันปลูกต้นทานตะวันหลังนา เป็นสัญลักษณ์ของ 100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เชื่อมชมทุ่งดอกไม้ นานาพันธุ์ และ โซน Goat and Sheep Land ป้อนนมแพะแกะ

ทั้งนี้ โครงการ "งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช 66" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2566 - วันที่ 7 มกราคม 2567 เพื่อแสดงศักยภาพของ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ การจัดทำแปลงไม้ดอกไม้ประดับ นานาพันธุ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร นักท่องเที่ยวจะได้รับชมสวนผักตามฤดูกาล โซนเห็ดเศรษฐกิจ สนุกสนานกับ โซน มหัศจรรย์แพะแกะ Goat and Sheep Land และ มหกรรมแพะอีสาน ชิมผลิตภัณฑ์จากแพะ และการจัดตู้ปลาสวยงาม

การจัดโครงการดังกล่าวในปีนี้ ภายใต้โครงการท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 8 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ชมความงามของทานตะวันหลังนา ดอกไม้สีต้นบานสะพรั่งเต็มในพื้นที่ 100 ไร่, การประกวดตู้ปลาสวยงาม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มแพะ และการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านแพะสู่ผู้ใช้ประโยชน์โดยมีหน่วยงานวิจัยร่วมคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และหน่วยงานเอกชน อีก 10 หน่วยงาน มีกิจกรรมชิมชี้อุปผลิตภัณฑ์จากแพะ เป็นต้น ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ระยะเวลาของกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 โดยคาดการณ์ผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200,000 คน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับผู้สนใจได้เป็นอย่างดี

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 16 ธันวาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15569

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 74.93

Ad Value: 93,662.50

PRValue (x3): 280,987.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงาน: โคราช ชูการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สู่อุตสาหกรรม SOFT POWER ภายใต้แนวคิด 'สืบสาน รักษา...



นายสุวัจน์ กล่าวว่า กิจกรรมของ ม.ราชภัฏ นครราชสีมา นับเป็น SOFT POWER (ซอฟต์พาวเวอร์) โดยเฉพาะ จ.นครราชสีมาอุดมสมบูรณ์ไปด้วย SOFT POWER (ซอฟต์พาวเวอร์) อาหารโคราช, เพลงโคราช, ผ้าไหมโคราช, มวยไทยโคราช, ภาษาโคราช ฉะนั้นเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ความเข้าใจ มีนางงามโคราช ต่อยอดในเรื่องของ SOFT POWER (ซอฟต์พาวเวอร์)โคราช ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ฉะนั้นต่อไป จ.นครราชสีมาจะต้องเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของ SOFT POWER (ซอฟต์พาวเวอร์)และโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเดินทางมาที่ จ.นครราชสีมา มอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงจะทำให้ผู้คนมาจ.นครราชสีมาง่ายขึ้น และถ้าเกิดมีการพัฒนาเรื่องอุทยานธรณีโลก ให้มี UNESCO ยูเนสโกคลับ มีเส้นทางนักท่องเที่ยว เชื่อมโยงทั้งอุทยานธรณีโลก มรดกโลก พื้นที่สงวนชีวมณฑลของความเป็นจังหวัด 3 มงกุฎของ UNESCO ยูเนสโกจะยิ่งใหญ่มา

## ข่าวภูมิภาค



### ชาวสวนยาง ปลุกขมิ้น สร้างรายได้งาม

ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดตรัง ลงพื้นที่พูดคุยกับ นางบุญคล่อง เขียวดำ หรือป้าแต้ม อายุ 59 ปี ชาว อ.นาโยง จ.ตรัง เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งตนและครอบครัว กำลังช่วยกันทำความสะอาดขมิ้น ที่เก็บมาจากสวน เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับกลุ่มทำเครื่องแกง โดยจำหน่ายกิโลกรัมละ 50 บาท ขมิ้นของป้าแต้มนั้นมีสีออกสีส้ม เป็นที่ต้องการของกลุ่มที่ทำเครื่องแกงเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อนำไปเป็นเครื่องแกงหรือแกง จะมีสีสันท่ากินอย่างมาก ทั้งนี้ครอบครัวได้ช่วยกันล้างทำความสะอาดอย่างดี พร้อมกับคัดเลือกขมิ้น เพื่อเก็บไว้เป็นต้นพันธุ์เอาไว้เพาะปลูกครั้งต่อไป โดย นางบุญคล่อง หรือป้าแต้ม กล่าวว่า ตนและครอบครัว ทำอาชีพสวนยางพารา ราคาขายพาราไม่ค่อยดีเท่าที่ควร จึงหาพืชมาปลูกเสริมในร่องระหว่างต้นยางพารา นั่นคือขมิ้น โดยทำมา 8 เดือน สามารถสร้างรายได้และเก็บ 2 แสนบาท



ปลุกขมิ้น : เกษตรกรชาวสวนยาง จ.ตรัง ช่วยกันทำความสะอาดขมิ้น ที่เก็บมาจากสวน เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับกลุ่มทำเครื่องแกง โดยจำหน่ายกิโลกรัมละ 50 บาท สร้างรายได้เสริมอย่างงาม หลังจากการเว้นว่างการทำสวนยาง